



Event

BUS & TRUCK '17 เดินหน้าจัดเต็มเอ็กซ์โปชี้ชนรถใหญ่ปลายปีนี้

Written by motoroops Category: MTO-Event



BUS & TRUCK '17 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ เดินหน้าจัดเต็มงานปลายปี ระหว่าง 2 - 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ E1106 ไบเทค กรุงเทพฯ บนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากหลายแบรนด์ชั้นนำ ระดับที่พินันท์และนวัตกรรมเข้าร่วมงานและไขว่กิจกรรมต่างๆ เพื่อเอาใจชาวรถใหญ่โดยเฉพาะ

BUS & TRUCK '17 เป็นงานแสดงรถใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซียนจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 14 โดยมีผู้ประกอบการรถยนต์ขนาดใหญ่แบรนด์ดังมาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมจากบรรดาผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทั่วทุกมุมโลก เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์อย่างครบวงจร คอบใจที่ความคืบหน้าการผู้จำหน่ายและผู้ซื้อ รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงบุคคลในวงการขนส่งให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มสมรรถภาพทางธุรกิจ ทั้งยังได้รับการรับรองจากสมาคมอุตสาหกรรมรถโดยสารสินค้าโลก (Union des Foires Internationales หรือ UFI) การันตีมาตรฐานการจัดงานที่ได้คุณภาพระดับสากลอีกด้วย

ภายในงานปีนี้ ได้รับการตอบรับจากหลากหลายค่ายรถใหญ่อย่าง เมอร์เซเดส-เบนซ์, เอ็มเอเอ็น, ไฟคอง, ฮีโน่, และเจทง พร้อมนำรถต้นแบบรถรุ่นใหม่มาเปิดตัวและจัดแสดง อาทิ เมอร์เซดีสมินิบัสมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น OF917, เมอร์เซเดส-เบนซ์ Actros, หัวลาก MAN รุ่น TGS400 และรถบัสสำเร็จรูป MAN ขนาด 12 เมตร, รถหัวลากซูเปอร์ราคจากไฟคอง เป็นต้น เพื่ออวดโฉมเทคโนโลยีการขนส่งระดับสูงให้ได้ชมกัน

นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ติดตั้ง และบริการต่างๆ ของรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษจากหลากหลายบริษัทชั้นนำนำเสนอ อาทิ ไดสตาร์เทค (DISTAR TECH) ที่เตรียมเปิดตัวเครื่องเสียง 24V รายแรกในเมืองไทยเอาใจกลุ่มรถทัวร์ในการสร้างความบันเทิง, ดี.ที.ซี. (D.T.C.) ที่จะมาโชว์นวัตกรรมการจัดการขนส่งรูปแบบใหม่ด้วยระบบ GPS Tracking, แอร์ดีครอนมินิบัสจากกูดเทมพ์ (GOODTEMP), เอพีเอ็ม (APM) แปรนต์จากมาเลเซียที่เตรียมอุปกรณ์ติดรถบัสมาโชว์ยกคัน, Cuber Ryder คู่อบแห้งที่ใช้กับรถปิกอัพจาก เอส.พี.เค. พลาสติก (S.P.K. Plastic) เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมและสารประโยชน์ให้ชมอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาที่เปิดให้รับฟังจากเหล่ากรุ่นนำของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ประเมินสภาวะการตลาดและขนส่งในปัจจุบันถึงอนาคต หรืออัปเดตความรู้หลากหลายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในแวดวงขนส่ง รถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพรถเพื่อการพาณิชย์ (Test Drive) ให้ได้ลองสัมผัสกับรถใหญ่จากค่ายต่างๆ เป็นต้น

ในส่วนกิจกรรมบันเทิงนั้น ถือเป็นการกลับมาของ ไทยแลนด์ทัวร์เรค 2017 (Thailand Tour Theque 2017) กิจกรรมประชันและแสดงโชว์ แสง-สี-เสียงรถโดยสาร ครั้งที่ 8 ที่เดียวในโลก การันตีความมันส์จากดี.เจ. อีออฟ แอบจิด และสมาชิกแก๊งค์หมัดแก้ว เฉพาะ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน เสริมทัพด้วย ทรลค ไลท์ โชว์ 2017 (Truck Light Show 2017) การรวมตัวรถบรรทุกแคงสวอยที่จะมาอวดแสงสีรั้งยิ่งใหญ่ นำทีมโดยแม่ทัพหนึ่งไมคิฟาย การันตีแชนแท็กไม่สุดไม่โซเลียหนึ่ง เฉพาะในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เตรียมพบกับ **BUS & TRUCK '17** งานเดียวที่ครบทุกความต้องการของแวดวงขนส่งและรถเพื่อการพาณิชย์ อัดแน่นเพื่ออ้าแครงพร้อมกัน วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560 ณ **EH106** ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โทร. 0-2717-2477 ต่อ 115 ติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.BusAndTruckExpo.com

Published: Saturday, 12 August 2017 17:33 Hits: 30

< Prev

Next >